



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บก.ตชด.ภาค ๔

ที่ ๐๐๓๐.๕๐๑/ ๒๕๐๓

โทร ๐ - ๗๔๓๒ - ๔๘๒๖

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผบช.ตชด. (ผ่าน ผกก.ฝอ.๑ บก.อก.บช.ตชด.)

ผกก.ตชด.๔๑ - ๔๔

ตามประกาศ บช.ตชด. ฉบับลง ๒๐ มิ.ย.๖๕ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕, ประกาศ บก.ตชด.ภาค ๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

บก.ตชด.ภาค ๔ ขอแจ้งว่า บช.ตชด. ได้แจ้งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมือให้ทราบแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต จำนวน ๓ คน จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตฯ ให้ทราบ สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศฯ ที่มีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกาย ให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นด้วยตนเองที่ บก.ตชด.ภาค ๔ ถ.โทรบุรี ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ตั้งแต่ ๑๙-๒๖ ส.ค.๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้ รพ.ตร. พิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ ตร. กำหนดต่อไป พร้อมนี้ได้นำส่งประกาศ บก.ตชด.ภาค ๔ ฉบับลง ๑๘ ส.ค.๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พ.ต.อ.

(พหล เกตุแก้ว)

รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๔



ประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามประกาศกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และผู้มีสิทธิเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตเพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจได้ตามกำหนด นั้น

บัดนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิตให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปรากฏว่ามีผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต รวมจำนวน ๓ คน

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศนี้ที่มีความประสงค์ขอยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายดังกล่าวนั้น คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะรับพิจารณาเฉพาะกรณีผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ หรือมีประวัติเกี่ยวกับการรักษาที่หายเป็นปกติแล้ว ก่อนถึงกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายที่เป็นเหตุให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายหรือการทดสอบสุขภาพจิต แล้วแต่กรณี โดยให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าว มายื่นด้วยตนเองที่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ที่ตั้งหน่วย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ถึง ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลตำรวจพิจารณาวินิจฉัยการยื่นอุทธรณ์ ตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจที่จะเรียกตัวผู้อุทธรณ์มาตรวจร่างกายหรือทดสอบสุขภาพจิตเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่กรณี ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยตามหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ดังกล่าวให้ติดต่อกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

อนึ่ง สำหรับผลการอุทธรณ์ที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยแล้ว กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ จะประกาศผลให้ทราบพร้อมกันกับการประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และผู้สอบคัดเลือกสำรองในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(พหล เกตุแก้ว)

รองผู้บังคับการฯ รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

บัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
แนบท้ายประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๔๑๐๑๓	นาย ธนพล พิมเสน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
๒	๔๓๐๔๕	นาย วชิรพงษ์ บุญสุข กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓
๓	๔๔๐๕๐	นางสาว ชافیรา ดาราแม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(พหล เกตุแก้ว)

รองผู้บังคับการฯ รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔